



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ- ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวนิตยา กุลฉิม	
๐๐๒	นางสาวสุภารัตน์ ล้มไพบูลย์	
๐๐๓	นางธิดา อึ้งอัจจิมากุล	
๐๐๔	นายสันธิติ จิรวัดนานนท์	
๐๐๕	นางสาวเกษกนก วินทะไชย	
๐๐๖	นางสาวพัชรียา มูลเพ็ญ	
๐๐๗	นางสาวศิริพร โยคิน	
๐๐๘	นายภาสพงศ์ มาสสุข	
๐๐๙	นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด	
๐๑๐	นายอมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์	
๐๑๑	นางสาวศิริกัญญา ธีัญญากร	
๐๑๒	นางสาวเพ็ญพิชชา สิริประพันธ์	
๐๑๓	นางสาววิรัตน์ดา กุลโพนเมือง	
๐๑๔	นางสาวจิตตราภรณ์ ยงกุล	
๐๑๕	นายศิวกร กุลธรรวัลลภ	
๐๑๖	นายพุมพิงศ์ ทรัพย์สมบัติ	

ข) กำหนดการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก

การคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก	หมายเหตุ
พิจารณาจาก ๑. ความรู้ ความสามารถ ๒. ประสบการณ์ ๓. ท่วงทีวาจา ๔. อุปนิสัย ๕. เจตคติ และบุคลิกภาพ	วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติการ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖	

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็กเก็ต กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะพองน้ำ และประพุดติดนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (ฉบับจริง) ไปในวันคัดเลือกเพื่อใช้แสดงว่าเป็นบุคคล คนเดียวกันกับผู้เข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่ง งดการให้คะแนนก็ได้
๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางเว็บไซต์ <http://personnel.obec.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจิตรารัตน์ มากมูล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน